



ฉบับที่ ๔/๒๕๕๓ วันที่ ๑๖-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

ขอเชิญบุคลากรเข้าดูข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย และกิจกรรมการวิจัยต่างๆ

ได้ที่ <http://www.stou.ac.th/Offices/Ord/home/>



กิจกรรม “๑๒๐ ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก”



สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมงาน “๑๒๐ ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก



กิจกรรมการประชุมเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม คณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิจัย “ประชาชื่น” ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ในวันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๒๐๙ อาคารสัมมนา ๑ โดยท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาให้การต้อนรับ



ที่นี่มีทุน



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (CASS) ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน และศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาทางสังคมศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ ลักษณะทุนเป็นทุนซึ่งให้แก่นักวิจัยไทยไปทำการวิจัยระยะสั้นในประเทศจีน ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาทุนจะไม่เกิน ๑๔ วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกำหนดเดินทางไปทำการวิจัย ณ ประเทศจีนในช่วงเวลาระหว่างเดือนเมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๗ และผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าใช้จ่ายจาก วช. เป็นค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับประเทศไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีนในราคาชั้นประหยัดและค่าภาษีสนามบิน รวมถึงค่าที่พักและค่าพาหนะเดินทางทั้งหมดในสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอรับทุนได้จากเว็บไซต์ของ วช. <http://www.nrct.go.th> หรือขอรับใบสมัครชุดจริงได้ที่ ส่วนส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ (สต.) กองการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ และยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖



ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย เปิดรับโครงการแผนงานการนำข้อค้นพบจากการวิจัยไปสู่การให้บริการแก่สังคม (**ไม่อิงวิจัย**) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โครงการละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยไปถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะของการวิจัย ผู้สนใจสามารถส่งโครงการไปยัง ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา **ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๖** หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางลัดดา พูลเจริญ โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๔๙ หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ <http://e-service.stou.ac.th> สารสนเทศ → หน่วยงาน → กองแผนงาน → งานบริการวิชาการแก่สังคม



ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล เปิดให้บริการทุนอุดหนุนวิจัยด้านการศึกษาทางไกล สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ดังนี้

๑ **ทุนวิจัยนานาชาติ** เป็นการวิจัยที่ทำร่วมกับองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพในต่างประเทศ (ต้องมี MOU ร่วมกัน)

๒ **ทุนวิจัยทางไกลปกติ** เป็นการวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนทางไกล วิธีการสื่อการเรียนการสอนทางไกล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร สำหรับหลักสูตรใหม่ ที่จะเปิดการเรียนการสอน ภายในปี ๒๕๖๐ และการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย สำหรับนักวิจัยมือใหม่ที่ต้องการทำวิจัยด้านการศึกษาทางไกล

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๓/๕๙๐ - ๙๒



ฝ่ายวิจัยสถาบัน เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน รอบที่ ๒ โดยมี การศึกษา/วิจัยจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อการเพิ่มจำนวนนักศึกษา **กรอบการวิจัยตามนโยบาย/แนวทางการพัฒนา มสธ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๗** ดังนี้

๑. การศึกษา/วิจัยจากกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อการเพิ่มจำนวนนักศึกษา
๒. การศึกษา/วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการออกแบบ จัดการ ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงาน ทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหาร โดยใช้หลักการของ Process Reengineering หรือ Lean Management เพื่อนำผลไปใช้ปรับการทำงาน และมีการติดตามผล การใช้ระบบงานใหม่ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
๓. การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสี่ยงสะท้อนจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำผลมาปรับปรุง การให้บริการให้ดียิ่งขึ้น มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการผู้รับบริการ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ ฝ่ายวิจัยสถาบัน

โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๓/๕๙๓-๙๘



กิจกรรมวิจัยนอกรั้ว

การประชุม/สัมมนา/อบรม/นำเสนอผลงานวิจัย



มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “การประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ ๗” เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ ๑๐๙ ปี “การเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่อาเซียน” ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๓๙๔๙ ๑๐๕๖

การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสาร



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญบุคคลทั่วไปส่งบทความเพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ใน วารสารราชชมงคลล้านนา (RMUTL JOURNAL) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวารสารราย ๖ เดือน (ตีพิมพ์ปีละ ๒ ฉบับ ฉบับที่ ๑ เดือน เมษายน - กันยายน และฉบับที่ ๒ เดือนตุลาคม - มีนาคม) ผู้สนใจส่งข้อมูลได้ที่ E-mail :supansa@mutl.ac.th หรือ โทร. ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ต่อ ๒๖๐๒



มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ขอเชิญบุคคลทั่วไปส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตีพิมพ์ใน วารสาร “สักทอง: วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ e-mail : airjouordan_1123@hotmail.com หรือ โทร. ๐ ๕๕๓/๙ ๙๙๓๒ ต่อ ๑๓๘๐ ๑๘๓/๙



มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญบุคคลทั่วไปส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยเปิดรับผลงานวิชาการประเภท บทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทรรศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ ผู้สนใจเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.arc.dru.ac.th/journal> หรือ โทร. ๐ ๒๔๓/๒ ๑๒๕๔



แนะนำการให้บริการของสถาบันวิจัยและพัฒนา โปรดแจ้ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. ๐ ๒๕๐๔ ๗๕๘๐

